

CHÍNH SÁCH
CUỐI CÙNG

CHÍNH SÁCH 70 v. 2: ỦY QUYỀN ĐỂ ĐÁNH GIÁ

I. **Giới Thiệu.**

Một số Phụ Lục của Thỏa Thuận Giải Quyết (ví dụ, Phụ Lục 8A, Trang 10 và Phụ Lục 10, Trang 67) yêu cầu Người Yêu Cầu Bồi Thường cung cấp các biểu mẫu mà trong đó Người Yêu Cầu Bồi Thường ủy quyền cho Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường: (1) xác minh hồ sơ lao động và tiền lương, (2) nhận Tài Liệu Thông Tin Thuế từ Tổng Cục Thuế (“IRS”) và/hoặc Cơ Quan An Sinh Xã Hội, (3) xác nhận bất kỳ thông tin tài khoản ngân hàng nào cho những giai đoạn nhất định. Các Phụ Lục khác chỉ quy định rằng bất kỳ tuyên bố nào được thực hiện trong một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và bất kỳ thông tin nào được nộp cùng với một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường có thể được xác minh khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thấy cần thiết (ví dụ, Phụ Lục 4A, Trang 2).

Sau khi có thông tin từ Các Bên, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường công bố đầu tiên Chính Sách 70 liên quan đến "Gian Lận: Ủy Quyền" với Ngày có Hiệu Lực là ngày 25 tháng 5 năm 2012 (“Chính Sách Ban Đầu”). Chính Sách Ban Đầu quy định rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường có thể yêu cầu ký một số ủy quyền nhất định cho phép Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác minh bằng thông tin IRS được cung cấp bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường và nhận thông tin IRS, chỉ khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quyết định là cần thiết phải xem xét và xác minh hồ sơ tài liệu đã nộp của Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Kể từ thời điểm đó, sau một quãng thời gian dài rút kinh nghiệm trong quá trình xử lý các yêu cầu bồi thường, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã xác định rằng sẽ tốt nhất cho Chương Trình Giải Quyết và sẽ tạo điều kiện, tránh chậm trễ và đẩy nhanh việc xử lý các yêu cầu bồi thường nếu yêu cầu, trong tương lai, tất cả Người Yêu Cầu Bồi Thường mà nộp yêu cầu bồi thường mới và nộp hoặc dựa vào Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế để thuyết minh cho những yêu cầu bồi thường mới đã nộp từ và sau Ngày Chấp Thuận của Chính Sách 70 v.2 mới này (“Chính Sách Sửa Đổi” này) và cũng yêu cầu rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường đồng thời nộp một Mẫu IRS 4506 có chữ ký và ngày tháng hiện hành và một Mẫu 4506-T có chữ ký và ngày tháng hiện hành (gọi chung là “Biểu Mẫu Thuế”), ủy quyền Chương Trình Giải Quyết xác minh với IRS Các Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế do Người Yêu Cầu Bồi Thường cung cấp.

Đối với tất cả yêu cầu bồi thường đã nộp trước ngày Chấp Nhận Chính Sách Sửa Đổi này, Chính Sách Ban Đầu sẽ tiếp tục áp dụng, có nghĩa là các Biểu Mẫu Thuế sẽ chỉ được yêu cầu

Người Yêu Cầu Bồi Thường cung cấp khi có yêu cầu cụ thể của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thấy cần thiết và muốn như vậy.

Vì vậy, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã quyết định sửa đổi Chính Sách Ban Đầu bằng việc phát hành Chính Sách Sửa Đổi này, như sau. Vì vậy, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ coi chính sách này là chính sách chi phối chủ đề này. Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong chính sách này mà được định nghĩa trong Thỏa Thuận Giải Quyết sẽ có cùng ý nghĩa như được nêu trong Thỏa Thuận Giải Quyết.

II. **Tuyên Bố Chính Sách.**

1. Đối với tất cả các yêu cầu đã nộp trước Ngày Chấp Nhận Chính Sách Sửa Đổi này mà chưa có quyết định cuối cùng, và/hoặc chưa có thanh toán bổ sung hay cuối cùng, các thuật ngữ của Chính Sách Ban Đầu sẽ tiếp tục được áp dụng. Vì vậy, đối với các yêu cầu bồi thường đó các Biểu Mẫu Thuế chỉ được yêu cầu cung cấp bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường khi có yêu cầu cụ thể của Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, khi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường quyết định rằng cần thiết hoặc muốn như vậy
2. Tuy nhiên, từ và sau Ngày Chấp Thuận Chính Sách Sửa Đổi này, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường yêu cầu rằng tất cả những Người Yêu Cầu Bồi Thường nộp yêu cầu bồi thường và nộp Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế để hỗ trợ cho một yêu cầu bồi thường đồng thời cũng phải nộp các Biểu Mẫu Thuế có chữ ký và ngày tháng hiện hành cho mỗi năm tính thuế mà Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế này được nộp, ủy quyền cho Chương Trình Giải Quyết nhận và xác minh Hồ Sơ Tài Liệu Thông Tin Thuế đã cung cấp bởi Người Yêu Cầu Bồi Thường.
3. Trong bất cứ trường hợp nào, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cũng có thể yêu cầu, và Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ cung cấp, các Biểu Mẫu Thuế mới đã cập nhật, nếu Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định là cần thiết.